

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2309/GDDĐT-VP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2020

Về đề nghị xử lý, yêu cầu Báo Phụ Nữ  
đính chính thông tin không chính xác.

Kính gửi:

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Sở Thông tin và Truyền thông
- Hội Liên Hiệp Phụ nữ Thành phố.

Căn cứ Luật Báo chí năm 2016,

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo vào ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại Trung tâm Báo chí Thành phố cung cấp thông tin về việc biên soạn, kinh phí, thù lao biên soạn và lựa chọn, phát hành sách giáo khoa... đến cơ quan báo chí Trung ương đặt Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan báo chí thành phố (trong đó, có phóng viên Tiêu Hà của Báo Phụ Nữ Thành phố (đính kèm Danh sách xác nhận dự Họp báo).

Tại họp báo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trả lời cụ thể, rõ ràng, đầy đủ rất nhiều câu hỏi mà phóng viên, nhà báo các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm. Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả nội dung nêu trên theo quy định.

Tuy nhiên, sáng ngày 22 tháng 7 năm 2020 (thứ tư), Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh có đăng bài "*Bất thường: Lao công ở Sở Giáo dục và Đào tạo cũng được trả tiền... biên soạn sách!*". Bài báo có một số nội dung không chính xác, dễ gây hiểu lầm trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của Sở Giáo dục và Đào tạo, của đội ngũ tác giả tham gia viết sách giáo khoa hiện nay. Cụ thể như sau:

1. Bài báo đăng thông tin không đúng sự thật về một số nhân viên của Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kinh phí liên quan đến công tác biên soạn sách giáo khoa.

Vì, Sở Giáo dục và Đào tạo không tham gia, không chỉ đạo nội dung nào liên quan trực tiếp đến công tác biên soạn hoặc phát hành các tài liệu tham khảo như báo

phản ánh. Về vấn đề này, Công ty Cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định đã có thông tin phản hồi ngay khi bài báo được đăng tải (*văn bản đính kèm*) và khẳng định không liên quan đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Bài báo đăng thông tin không đúng sự thật về việc Sở Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa có cuộc họp báo.

Như đã nêu ở trên, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo vào ngày 24 tháng 6 năm 2020.

Từ nội dung đã trình bày, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hội Liên Hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh (*cơ quan chủ quản Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh*) chỉ đạo Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc “Cải chính trên báo chí – theo Điều 42 – Luật Báo chí”, “Phản hồi thông tin – theo Điều 43 – Luật Báo chí” theo quy định.

Đồng thời, nhằm đảm bảo thông tin khách quan, hai chiều đến bạn đọc và cộng đồng, đề nghị Báo Phụ Nữ Thành phố trước khi đăng tin, bài thực hiện theo Luật Báo chí năm 2016 và các quy định pháp luật liên quan.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, yêu cầu Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh đính chính thông tin sai sự thật, có hình thức xử lý theo quy định; hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đặc biệt quan trọng hiện nay. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PCT UBND TP Dương Anh Đức “*để báo cáo*”;
- Báo Phụ Nữ thành phố;
- Lưu: VP.



**Lê Hồng Sơn**



## THÔNG TIN

### Phản hồi về bài viết đăng trên Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh “**Bất thường: Lao công ở Sở Giáo dục và Đào tạo cũng được trả tiền... biên soạn sách!**”

Hôm nay, ngày 22/7/2020, chúng tôi được đọc bài viết đăng trên Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh với tiêu đề: “*Bất thường: Lao công ở Sở Giáo dục và Đào tạo cũng được trả tiền... biên soạn sách!*”.

Bài báo có một số nội dung không chính xác, dễ gây hiểu lầm trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của Nhà Xuất bản Giáo dục, của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam, ảnh hưởng đến uy tín của đội ngũ tác giả viết Sách Giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi phản hồi, làm rõ một số thông tin cho dư luận như sau:

1. Chúng tôi không được Nhà xuất bản Giáo dục uỷ quyền kí hợp đồng biên soạn *sách giáo khoa* với bất cứ cá nhân nào được nêu tên trong bài báo.

2. Các khoản thù lao do bài báo phản ánh xuất phát từ Hợp đồng của chúng tôi cộng tác với Bà Phạm Thị Kim Oanh (nguyên là chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo, đã nghỉ hưu từ năm 2015) trong công tác cố vấn tổ chức biên soạn, thiết kế, đọc góp ý nội dung, giới thiệu, tập huấn và làm đầu mối phát hành các sách tham khảo. Việc mời chuyên gia có kinh nghiệm chuyên môn giỏi tư vấn hỗ trợ xây dựng các bộ sách tham khảo có chất lượng là chuyện các Nhà xuất bản thường làm. Việc bà Kim Oanh trích một phần thù lao chia cho các nhân sự khác là giao dịch cá nhân, không liên quan đến chúng tôi.

3. Đến nay, chúng tôi không nhận được bất kỳ trao đổi nào của Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh có liên quan đến các thông tin trên. Các nội dung trên không liên quan đến bất kỳ hoạt động nào giữa chúng tôi với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là việc biên soạn sách giáo khoa./.